

บริษัทภิบาลทางเศรษฐกิจ oncepts C



ทุกธุรกิจเป็น cron ผู้ใหญ่ทุกคนที่อยู่บน WMW

'การ CG แนวคิดทางเศรษฐกิจ พยายามที่จะทำให้คนชั้นนำจากการเป็นมลพิษปรลิตที่เห็นแก่ตัว (นายทุน) หรือนักวิทยาศาสตร์โรมลพิช (คอมมิวนิสต์) เป็นภัยคุกคามต่อคนอื่น ๆ 'Planet Earth' เป็น 'ผู้ปกครอง' ของการสร้างสรรค์ของ 1GOD & practitio ความยุติธรรมทางสังคม ners! ความรุ่งโรจน์ของ 1GOD & การที่ดีของมนุษยชาติ

CONCEPT 1

cron (เรียกใช้ชุมชนเป็นเจ้าของไม่แสวงหาผลกำไร) แทนที่ทุนนิยม (เสียหายโลภมัวปรลิตเจ้าของเอกชน) คอมมิวนิสต์

(เทคโนโลยี incometent เสียหาย) & ผสมผสาน (เสียหายครึ่งปรลิตครึ่งคนไร้ความสามารถ) . นิติบุคคลเอกชนเป็นเจ้าของ 'cron' กับ 'DmC' กิจการที่รัฐจะถูกแปลงให้ทำงานเป็น 'a cron' กับ 'DmC'

หน่วยงานของรัฐดำเนินการเช่น 'cron' กับ 'DmC' 'ไซร์' & ชุมมุดังค่า 'cron'

'C' ชุมชนคือ 'มณฑล " R' ดำเนินการโดย 'DmC' (คณะกรรมการการตัดสินใจของ 7)



'O' เป็นเจ้าของโดยคนงานได้ง่าย WMW + อาสาสมัครที่ค้างชำระ 'n' ไม่แสวงหาผลกำไร

cron องค์กรที่มีการจัดการ เป็นผู้นำเดี่ยวคือการปกครองแบบเผด็จการ

ผู้นำตามทีคณะกรรมการมีความเป็นธรรม cron ถูกควบคุมโดยคณะกรรมการ (D MC) 7

'D-MC' (ได้รับการเลือกตั้งเป็นเวลา 1 ปีคณะกรรมการการตัดสินใจ) ประกอบด้วย 7 สมาชิก: ผู้ประสานงานเหรียญกษาปณ์ 4 ผู้ดูแลผลประโยชน์

cron DmC จำเป็นต้องใช้ , BPI (ตัวชี้วัดประสิทธิภาพการดำเนินธุรกิจ) , JIC (ในกรณี) , Es (การประหยัดจากขนาด) .

cron DmC ใช้ตัวชี้วัดประสิทธิภาพการดำเนินธุรกิจและ .feedback จากสัดส่วนการถือหุ้นผู้ถือสำหรับการตัดสินใจ (ดู Cron)

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

ศูนย์ความอดทน ไปยัง ปรลิตเอกชนเจ้าของ & เทคโนโลยีความสามารถ

CONCEPT 2

ที่ดินและที่อยู่อาศัยทั้งหมดเป็นชุมชนท้องถิ่น (ไซร์) เป็นเจ้าของ
ที่ดินจะถูกโอนโดยไม่ต้องชดเชยให้กับไซร์

ผู้ครอบครองสามารถอยู่ในบ้านจนกว่าพวกเขาต้องการที่จะย้ายหรือตาย จากนั้นไซร์จะควบคุมโดยไม่มีค่าตอบแทน (มีทรัพย์สินไม่มีทรัพย์สิน) . ราชการจังหวัด cron และครอบครัวเช่าจากไซร์ ทุกคนเป็นผู้เช่า

ไซร์ให้ที่อยู่อาศัยคลัสเตอร์โบสถ์ Work & CRBC ! ฟรีโฮลด์ ที่ดินเป็นที่ดินกรรมสิทธิ์เอกชน พรากชุมชนใช้ประโยชน์ landfor ทั้งหมด ฟรีโฮลด์ (ยังไม่มีการบุกรุก) ปฏิเสธการใช้งานของชายหาดทั้งหมดของทะเลสาบและแม่น้ำ frontages ปฏิเสธปีกนิกบนสนามกอล์ฟของ ..

1GOD สร้างโลกที่จะใช้ความสุขอย่างเท่าเทียมกันโดยทุกคน Freehold
ที่ดินและเอกชนที่เป็นเจ้าของที่อยู่อาศัยจะถูก **1GOD**

ฟรีโฮลด์ ที่ดินจะถูกใช้โดยนักลงทุนที่จะคาดเดา (เล่นการพนัน)

หวังที่จะขยับรถขึ้นราคาทรัพย์สิน (มั่วได้รับทุน) ปฏิเสธเป็นชุมชนที่พักอาศัยราคาไม่แพง
นักลงทุนยังใช้ที่ดินสำหรับการหลีกเลี่ยงภาษีทางอาญา



(อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน) .

เจ้าของบ้านส่วนตัวเป็นสาเหตุหลักของสมาชิกที่อยู่อาศัยของชุมชน
ชุมชนใด ๆ ที่มีที่อยู่อาศัยคือความล้มเหลว
ชุมชนแห่งนี้มีสิทธิที่จะอยู่รอดไม่ (อยู่) .

นักลงทุนบางส่วนก่อสร้างอาคารบอบบางและค่าเช่าในช่วงราคา คนที่ไม่สามารถจ่ายเงินกลายเป็นคนจรจัด
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนไม่ได้ซื้อจริงๆสำหรับรายได้ค่าเช่า

แต่ไซร์เป็นหลีกเลี่ยงภาษี ส่งผลให้อาคารเนื้อที่

การเกิดขึ้นของชุมชนแออัดไม่เหมาะสมสำหรับการอยู่อาศัยของมนุษย์ (แมลงและทางวิกลจริต)

. ถือเจ้าของบ้านและ Freehold

เอกชนนักเก็งกำไรรับผิดชอบแถบสินทรัพย์ + นางสาว / R6



ศูนย์ความอดทนที่จะ FREEHOLD !!!

แนวคิด 3

ผู้ใหญ่ทุกคนมีสิทธิ (หน้าที่) การทำงานได้รับรางวัล การทำงานได้รับรางวัลรายละเอียดที่ได้รับค่าจ้างและเงินไขที่ดีที่สุดสำหรับทุกคนการจัดการทางเศรษฐกิจเป็นรายได้ค่าจ้าง

สำหรับการจัดการทางเศรษฐกิจค่าจ้างและเงินไข

(WMW) ถูกกำหนดโดยรัฐบาลจังหวัด **WMW**

มีการตั้งค่าเป็นประจำทุกปี **WMW** อาจจะอยู่ที่เดิมหรือขึ้นไปหรือลงไปเป็นเงินไขทางเศรษฐกิจต้อง



บันทึก! เอกชนเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ของรัฐจะถูกยกเลิกและแทนที่ด้วย cron ยูเนียนได้รับการจดทะเบียนเล็กกิจการ รัฐบาลกำหนดค่าจ้างเงินไข ..

มี 7 เกรดจ่ายเป็น การจ่ายเงินจะขึ้นอยู่กับ 'a **WMW**' (ค่าจ้างขั้นต่ำรายสัปดาห์) และตัวคุณ

ค่าจ้างเริ่มต้นด้วย **WMW x1** (ขั้นต่ำ) ไปยัง **WMW x7** (สูงสุด)

ช่วงรางวัล :

WMW x1 ไม่ชำนาญ , ฝึกงาน ~

WMW x2 มีฝีมือ , พ่อค้า ~

WMW x3 พ่อค้าอาวุโส ~

WMW x4 หัวหน้า ~

WMW x5 ผู้นำ ~

WMW x6 ผู้จัดการ ~

WMW x7 (สูงสุด)

ผู้บริหาร

เงินไขการทั้ง 7 เกรดจ่าย:

คาดหวังว่าเธอจะได้รับ 7 สัปดาห์ลาพ่อที่ **WMW x1** แล้วก็

Smec ใ้กฎ ~

เขาได้รับการลาตลอด 1 สัปดาห์ที่ **WMW x1** ~

จ่ายป่วยสำหรับทุกเกรดจ่ายเป็น **WMW x1** ~

มี 3 วันขອງใจลาที่เป็น **WMW x1** ~

มี 2 สัปดาห์ (2x 7 วัน) ประจำปีเกรดลาจ่ายเป็น **WMW x1** ~

เกียรติทำงาน, อาหาร, เครื่องดื่มและสุขอนามัยที่มีให้

มีโบนัสไม่มี ไม่มีผลประโยชน์อื่น ๆ perks การชำระเงิน .. ไม่มีการโหลดลาประจำปีหรือลาอายุ ~

เกรดจ่ายมีคุณสมบัติขั้นต่ำ:

WMW x1 (ไม่มีทักษะ) ,

WMW x2 (มบูรณ์ CE ' (หนุน) ที่มีทักษะหรือ 'การค้า

รับรอง') ,

WMW x3 (หนังสือรับรองการคำปริญญโท , CE กองหนุน) ,

WMW x4 (' ผู้บังคับบัญชารับรอง' กองหนุน CE) ,

WMW x5 (' ผู้นำประกาศนียบัตร' กองหนุน CE) ,

WMW x6 (' ผู้จัดการประกาศนียบัตร' กองหนุน CE) ,

WMW x7 (' ปริญญา Administrator' กองหนุน CE) .

เส้นทางอาชีพ! การศึกษาต่อไปหลังจากที่มีคุณสมบัติ (**เขาเธอ**) . เมื่อมีการเปิดรับการเลื่อนตำแหน่งโดยวุฒิ

คนงานที่ไม่สามารถหางานเต็มเวลาหรือบางส่วน ไชร์เป็นประโยชน์จ้างคนเหล่านั้น **WMW x1** . จะช่วยลดอัตราการว่างงาน!

สนับสนุน **WMW !!!**

แนวคิด 4

ทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมด (ลิขสิทธิ์สิทธิบัตร ..) เป็นของไชร์ (ชุมชน) . อีสาระในการใช้โดยทั้งหมด ทรัพย์สินทางปัญญา (IP) ถูกเก็บรักษาไว้ผ่านทางความรู้ต่อเนื่อง ' กำไรจาก IP เป็นกาฝากล้ำวอาชญากรรม: **นางสาว / R6**

ไชร์และจังหวัดให้ 'ฟรีการศึกษาจากอยู่ที่เผาศพ

ในทางกลับกันทั้งหมดทรัพย์สินทางปัญญาเป็นของสมาชิกทุกคนในชุมชน ผ่านในทรัพย์สินทางปัญญาให้ชาวต่างชาติ (ในพระบรมราชูปถัมภ์หลายสายลับ ..) เป็นกบฏ: **นางสาว / R7**

ฟรีการศึกษาที่ให้บริการโดยไชร์ (Smec) จังหวัดและ (PHeC, PDEc , ซีอี) . ทุกคนคือการเรียนรู้และการเรียนการสอนทั้งหมดมีชีวิตอยู่นาน บุคคลให้ 'ความต่อเนื่องความรู้' เพื่อครอบคลุมการทำงานและชุมชน

Smec ' ไชร์การแพทย์และการศึกษาคอมเพล็กซ์' ไชร์ให้พยาบาลฟรีจากแนวความคิดไปสู่ความตายและการศึกษาฟรี จะให้บริการชุมชนผ่าน 'Smec Smec' ยังเป็นเส้นทางอาชีพเพียง SHE!



PHeC ' โรงพยาบาลจังหวัดและการศึกษาคอมเพล็กซ์' โรงพยาบาลฟรีอุปทานจังหวัดจากแนวความคิดไปสู่ความตาย HE & SHE PHeC ยังเป็นเส้นทางอาชีพเพียง ๆ ผนุง !

PDEc ' จังหวัดกลาโหมฉุกเฉินและศูนย์' PDEc

ช่วยให้คำแนะนำและการป้องกันในกรณีฉุกเฉินกับจังหวัดและของ Shires (ชุมชน) . PDEc เริ่มต้น ' ศักดิ์สิทธิ์วิวิธ 'สัญญาผู้ดูแลระบบรถไฟทางค่ายผู้นำ' เส้นทางอาชีพสำหรับ HE & SHE

CE ' บริการชุมชนฉุกเฉิน' ทุกคนอายุ 17 ปี SHE & อายุ 18 ปีเขาได้เข้าร่วมการบีบบังคับบริการ 'CE' 1 ปี 'การ CE' ประเมินแต่ละเยาวชน (รวมถึงคนพิการ) สำหรับประโยชน์ของไซร์และจังหวัด ตัดสินใจว่าประโยชน์ของพวกเขาอาจจะเพิ่มขึ้น CE

เอาอิทธิพลของการอบรมเลี้ยงดูและแทนที่มันด้วย 'ชุมชนหน้าที่และสิทธิ' CE

ตัดสินใจเส้นทางอาชีพของแต่ละ She & He

ตามความสามารถและความต้องการของชุมชนของพวกเขา

ฟรีการศึกษา ให้เส้นทางอาชีพเริ่มต้นด้วยการฝึกงานเช่นการส่งเสริมการศึกษาต่อสามารถใช้ได้ ชั้นนำที่ไร้ประโยชน์

(มหาวิทยาลัย) เป็นของเสีย ผู้สำเร็จการศึกษามีการจ้างงานที่ไม่มีแรงงานที่มีทักษะ **WMW x1** หากพวกเขาแสวงหา

มหาวิทยาลัยจะ 'ปิด!' การศึกษาไม่ใช่รัฐบาลคือ 'ปิด!'

ของรัฐบาลที่ให้เงินเพื่อการศึกษาของรัฐบาลที่ไม่ได้มีการขโมยจากชุมชน

ขโมยของรัฐบาลจะถูกแทนที่รับผิดชอบ **นางสาว / R6 .**

ความรู้ประสบการณ์ของแต่ละชีวิต (ทรัพย์สินทางปัญญา) ถูกเก็บรักษาไว้และกลายเป็นอมตะ วิธีการ

'ความรู้ต่อเนื่อง' ระบุความรู้ที่สำคัญและมีวิธีการสำหรับการจับ,

การถ่ายโอนและการประยุกต์ใช้ความรู้ที่ ความรู้ประสบการณ์ชีวิตจะถูกแยกออกกระหว่างการทำงานและส่วนบุคคล

เมื่อพนักงานออกจำนวนมากมายของ IP ที่มีความเสี่ยง

ที่จะรับมือกับสมมอมนี่ทอระบายน้ำเป็นสิ่งสำคัญที่เป็นทรัพย์สินทางปัญญาของพนักงานจะถูกรักษาไว้

มันเป็นสิ่งสำคัญที่จะจับและรักษาความรู้ก่อนที่โบของพนักงาน จับหมายถึงเสียง (เล่าเรื่อง) วิดีโอ

(แสดง) , แชโดว์ (ทำงานร่วมกับ) .

ความรู้ประสบการณ์ชีวิตบุคคล 's (IP) ร่วมกับชุมชนและครอบครัว ชุมชนร่วมกันมาผ่านระบบการศึกษาฟรี

ร่วมกันหมายถึงปากเสียง

(เล่าเรื่อง) วิดีโอ (แสดง) , แชโดว์ (มือ) .

ร่วมกันกับครอบครัวมาผ่านทางเด็กและลูกหลาน มัน

หมายถึงปากเสียง (เล่าเรื่อง) วิดีโอ (แสดง) , แชโดว์ (มือ) . บุคคลจากอายุ 14
ทุกคนคือการบันทึกประสบการณ์ชีวิตของพวกเขา (ทั้งในเชิงบวกและทำให้ไม่สงบ) .

ศูนย์ความอดทน ไปที่:

เห็นแก่ทรัพย์สินทางปัญญา !!!

ฟรีสุขภาพและการศึกษา

(พลเมืองชาว)

แนวคิด 5

**การเล่นการพนัน เป็นเสพติด ไม่ดี ในเชิงพาณิชย์หรือ
เศรษฐศาสตร์ส่วนบุคคล แนวคิด.**

การเล่นการพนันในเชิงพาณิชย์รวมถึงที่ดินและอสังหาริมทรัพย์เก็งกำไร (ได้รับทุน) อนุพันธ์ (พันธบัตรข้างหน้าฟิวเจอร์) การป้องกันความเสี่ยงตัวเลือกแลกเปลี่ยนยกระดับหุ้น, หุ้น, โบสำคัญแสดงสิทธิ.) กองทุน ปลาย Freehold สถานที่เล่นการพนัน คาสิโน (ร้านค้าการพนัน, อินเทอร์เน็ต tabarets ..) ลอตเตอรี่แลกเปลี่ยน (ในอนาคตหุ้น) ถูกปิด โปรโมเตอร์พนัน profiteers (ขลุ่ยกองทุนผู้จัดการผู้ค้าฟิวเจอร์ส, stockbrokers ..)

ได้รับ นางสาว / R7 การพนันเป็นติดยาเสพติด recenue ที่ได้รับเป็นที่ยังไม่ถึงเก็บภาษี (100%)

การเล่นการพนันส่วนบุคคล: การพนัน (ไก่และสุนัขต่อสู้ม้าและสุนัขต่อสู้โลกเนื้อแข็งเดิมพันกีฬาพนัน) การต่อสู้พื้นดิน 2 ชั้นผลลัพธ์อื่น ๆ ..) เล่น



(บิงโก, เกมส, สลาก, อินเทอร์เน็ตโป๊กเกอร์ ..) .

สถานที่เล่นการพนัน (ขลุ่ยสำรองห้องเดิมพันร้านค้า, คาสิโน, เว็บไซต์อินเทอร์เน็ต, ร้านค้าห่วย ..) ปิด. การเล่นการพนันโปรมอเตอร์และเห็นแก่ (บิงโก,

ขลุ่ยลอตเตอรี่การพนันกีฬาเว็บไซต์การพนันสุทธิการพนันอื่น ๆ หรือการพนัน ...) **ได้รับ นางสาว**

R7

ติดยาเสพติดไม่เชื่อว่าพวกเขาจะติดอยู่ตราบเท่าที่พวกเขามีความสุขกับตัวเองและชีวิตของพวกเขาถึงกัน
ติดยาเสพติดมีความโง่เขลา

(โง่) , ใจง่ายและอ่อนแอ (นำเสนอ) ! เมื่อติดยาเสพติดพวกเขากลายเป็นภัยคุกคามต่อตัวเองและชุมชน
ติดยาเสพติดกลายเป็นหลงป้องกันทางสังคมที่ไม่สุจริตหลอกลวงศีลธรรมเห็นแก่ตัวไม่สนใจ
นี้จะบังคับใช้

ชุมชนในการควบคุมวิถีชีวิตของพวกเขา การ จำกัด เสรีภาพและสิทธิมนุษยชน

ศูนย์ความอดทนกับการพนัน !!

CONCEPT 6

สินเชื่อเพื่อการพาณิชย์และส่วนบุคคลเป็นล่อ (การทำงาน Loan- ฉลาม) , มันจะจบ **เครดิต** enslaves ลูกหนี้ซึ่งเป็นสาเหตุและผลกระทบของการสะสมนี้ ผู้ให้กู้และสะสมนี้เป็น **อาชญากร** นางสาว / R6



รัฐบาล (จังหวัดไซร์) ไม่สามารถชำระหนี้เพื่อเป็นเงินทุนงบประมาณของพวกเขา รายได้ของรัฐบาล (ภาษีและค่าปรับ) ขึ้นไปบริการภาครัฐเพิ่มขึ้น (WMW ขึ้นไป) .

รัฐบาลมีรายได้ลดลงทำให้บริการที่ได้รับการตัดกลับ (WMW ลงไป) . รัฐบาลไม่ได้ชำระหนี้และหยุดเครดิตเชิงรัฐบาลที่จะเข้าสู่ที่นี่จะถูกแทนที่ สมาชิกรัฐบาลเป็นเรื่องส่วนบุคคลต้องรับผิดชอบสำหรับหนี้ใด ๆ ที่เกิดขึ้น

เครดิตพาณิชย์อาคารเมคคางของทุนนิยมปลาย cron มีการตั้งค่าโดย Shires & CG ชุมชน cron ต้องเอาตัวรอดจากรายได้ที่พวกเขาสร้าง หากพวกเขายังคงไม่หยุดแม้พวกเขาปิดตัวลง



พาณิชย์หยุดสินเชื่อส่วนบุคคล ชำระคืนเงินกู้ยืมระหว่างเพื่อนครอบครัวไม่สามารถบังคับใช้

การจัดเก็บภาษีหนี้ปลาย หนี้สะสมเป็นอาชญากร

นางสาว / R6

บอกว่า 'ไม่' เพื่อเครดิตสินเชื่อ ลงโทษหนี้สะสม

แนวคิด 7

ภาษีที่มีความจำเป็นเพื่อให้รัฐบาลสามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันและความคาดหวัง tions เพื่อประชาชน การลดภาษีและสิ้นสุดภาระภาษีใน พวกเขามีการหลีกเลี่ยงภาษีอาชญากรรม: นางสาว R6 Shelter ภาษีถูกปิด

ภาษีที่פקพิง: อลาสก้า, อันดอร์รา, บาฮามาส, เบลีซเบอร์มิวดาเคย์แมน, กรุงลอนดอน, คูราเซา, ไชปรัส, เดลาแวร์, ดูไบ, ฟลอริดา, นิวเจอร์ซีย์

เลื้อไหมพรม, ช้องกง, ไอร์แลนด์เกาะแมนเนสไตน, โมนาโก, ลักเซมเบิร์ก, เนวาดา, ปานามา, ซานมารีโน, สิงคโปร์, เซเชลส์, เซาท์ดาโควิตเซอร์แลนด์, เท็กซัส, เดกส์และหมู่เกาะเคคอส, วานูอาตวาทิกันหมู่เกาะเวอร์จินไวโอมิง

คัสโตเดียมการเคียน รองรับความต้องการของรัฐบาลในการจัดเก็บภาษี **คัสโตเดียม-การเคียน**ต่อต้านการหลีกเลี่ยงภาษีชำระภาษีหน้าที่โยธา **enforcable!**

การลดภาษี เป็นภาษีการหลีกเลี่ยง!

ไว้ใจ มีภาษีหลีกเลี่ยง!

บริจาคไปหักลดหย่อนภาษี มีการหลีกเลี่ยงภาษี!

ภาษีการหลีกเลี่ยงการถูกขโมยจากชุมชน!

ภาษีการหลีกเลี่ยงการเป็นอาชญากรรม: **นางสาว / R6**



ประเภทภาษีอัตรา

ข้อมูล

0%	รายได้	appliesup เพื่อ WMW 7 (ค่าจ้างขั้นต่ำรายสัปดาห์ 7)
21%	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภาษีมูลค่าเพิ่ม)	นำไปใช้กับสินค้าและบริการทั้งหมด (ไม่มีข้อยกเว้น)
70%	ธุรกิจ ¹	นำไปใช้กับอัตรากำไรขั้นต้น
100%	รายได้	ใช้ toincome ข้างต้น WMW 7
100%	รายได้รอตัดบัญชี	ใช้กับทุกเงินปันผลที่น่าสนใจ เซาทุนกำไรชนะ ...
100%	เอสเตท	ได้รับการยกเว้นรายการส่วนบุคคล!
100%	สวัสดิการ	นำไปใช้ประโยชน์ในการเสริมใด ๆ ที่ด้านบนของค่าจ้าง!
100%	ทั้ง	นำไปใช้แล้วทั้งใด ๆ Disposables จะค่อย ๆ ออกมา!
100%	ไม่สามารถรีไซเคิล	นำไปใช้กับใด ๆ ที่ไม่สามารถรีไซเคิล องค์กรไม่แสวงหาประโยชน์จะถูกรับออก!
100%	เพิ่ม artificial & สารให้ความหวานธรรมชาติ	นำไปใช้กับ artificial และสารให้ความหวานธรรมชาติใด ๆ

การทำงานได้รับรางวัลรายละเอียดที่ได้รับค่าจ้างและเงื่อนไข การจ่ายเงินจะขึ้นอยู่กับ 'ค่าจ้างขั้นต่ำรายสัปดาห์' (WMW) และตัวคุณ ค่าจ้างขั้นต่ำรายสัปดาห์ (WMW) มีการตั้งค่าทุกปีโดยรัฐบาล

บันทึก! 'ภาษีมูลค่าเพิ่ม' จะถูกรวบรวมโดย **มณฑล** ' ไซร์ช่วยให้ 50% ของ

ภาษีที่เก็บรวบรวมและส่งต่อ 50% ถึงรัฐบาลจังหวัด ส่วนราชการจังหวัดจะรวบรวมและเก็บภาษีอื่น ๆ ทั้งหมด นอกจากนี้ทั้งสอง **Shires** และจังหวัดหาเงินผ่านค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมและค่าปรับ

1 จักรवालปกครองผู้ปกครองไม่สนับสนุนองค์กรเอกชน พวกเขาสนับสนุน "**cron**" (เรียกใช้ชุมชนและดำเนินการไม่ . ที่ยังไม่ถือเป็นสิ่งที่ได้รับไม่ได้โดยบุญแรงงานหรือบริการ

รอการรับรู้รายได้ตำแหน่งอำนาจและความมั่งคั่งในตอนท้าย บังคับใช้โดยรัฐบาล

คนตายมีชีวิตหลังความตายของชุมชน: อสังหาริมทรัพย์, มรดกและประเพณีต่อเนื่องความรู้ อสังหาริมทรัพย์ผ่านในม สะสมความรู้และประสบการณ์ชีวิต

อสังหาริมทรัพย์ไม่ผ่านในตำแหน่ง (จบลงด้วยความตาย) เพาเวอร์ (จบลงด้วยความตาย) ความมั่งคั่งทั้งหมดจะเข้าสู่

Disposables มีความสิ้นเปลือง ก่อให้เกิดมลพิษทางน้ำของทะเล .. สร้างหลุมฝังกลบมากขึ้น! Disposables จะคอย ๆ ออกมา! บังคับใช้โดยรัฐบาล

รีไซเคิลไม่ใช่กลายเป็นขยะฝังกลบ องค์กรไม่แสวงหารีไซเคิลจะถูกแบ่งออก! บังคับใช้โดยรัฐบาล

เพิ่ม weeteners เทียมและ / หรือธรรมชาติคือการได้รับกำลังใจ มีการเก็บภาษีพิเศษ (100%) . บังคับใช้โดยรัฐบาล

องค์กรการกุศลที่มีสถานะภาษีหักลดหย่อนเงินบริจาคเป็น **ปลอม!** พวกเขาจะรูปแบบภาษีหลีกเลี่ยงการได้รับการรับรอง อยู่บริจาคให้กับเหล่านี้! ปิดการกุศลและยึดทรัพย์สิน ดำเนินคดีกับรัฐบาล **นางสาว / R6**

เป็นราย (ห่วงโซ่แห่งความชั่วร้าย) เป็นอาชญากรรม **นางสาว R6** .
อาชญากรรมต่อชุมชนสังคมและการต่อต้านการดูถูก **1GOD!**



ปลายมั่งคั่งการแบ่งแยกสีผิว

มั่ว condoning, เอกชนเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์สิทธิบัตรลิขสิทธิ์การเล่นการพนัน (ได้รับทุนพันธบัตรไปข้างหน้าฟิวเจอร์

หุ้น,
แลกเปลี่ยนใบสำคัญแสดงสิทธิ์ที่คาสโนวอลูกบิงโกสลาภพนันกีฬาเว็บไซต์การพนันทางอินเทอร์เน็ตใด ๆ การพนันและหรือการพนันอื่น ๆ ...) เครดิต (บัตรสินเชื่อ ... หนี้สะสม.) ภาษี

การหลีกเลี่ยง (ภาวะภายในการลดภาษีหักลดหย่อนภาษี, การลงทุน, การบริจาค ..) ความมั่งคั่งการแบ่งแยกสีผิวที่ไม่ แต่เป็นภัยคุกคามต่อรุ่นนี้รุ่นต่อไป แต่คนรุ่นมา เด็กที่มีพ่อแม่ผู้ปกครองที่จะรายงานว่าเขาผิดมั่วกรรมสิทธิ์เอกชน, การพนัน, การหลีกเลี่ยงภาษีความมั่งคั่งการแบ่งแยกสีผิว, โสลดลิขสิทธิ์สิทธิบัตรเครดิตทำลายอนาคตเด็กของพวกเขา ผู้ปกครองที่ถือความรับผิดชอบและลบ **MS R 6** นักการเมืองที่อนุญาตหรือมีความรับผิดชอบในการ: มั่วเอกชนเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ลิขสิทธิ์เครดิตสิทธิบัตร, การพนัน, การหลีกเลี่ยงภาษีความมั่งคั่งการแบ่งแยกสีผิว!

CG

เศรษฐกิจเพื่อชุมชนที่เป็นธรรมชีวิตที่คุ้มค่ามีประโยชน์!

ที่จะใช้แนวคิด CG เศรษฐกิจ การกำกับดูแลชุมชนเป็นสิ่งจำเป็น คัสโตเดียนการเดียนสนับสนุน 2
ชั้นการกำกับดูแลทางจิตวิญญาณและทางการเมือง

จิตวิญญาณคือ 2 ชั้นท้องถิ่น: 'คลาน' จังหวัด: 'Orackle'
การเมืองคือ 2 ชั้นในท้องถิ่น 'ไซร์ 'สภา', 'สภาจังหวัด'.

ธรรมชาติผ่านมาได้รับการเลือกตั้งที่เท่าเทียมกัน (เขาเธอ) การแสดง
ได้รับการเลือกตั้งผู้แทนเท่ากับรูปแบบคณะกรรมการ ความรับผิดชอบได้รับการจัดสรรโดย competence ความเป็นผู้นำโดยที่
1 เป็นพระราช! การกำกับดูแลโดยคณะกรรมการการเลือกตั้งมีความเป็นธรรม

คณะกรรมการมีเท่ากับการเป็นตัวแทนของ ฯพณฯ & SHE
การประชุมมีคณะกรรมการการเลือกตั้ง ('คลาน') ของ 7HE & 7SHE Oratorium
มีคณะกรรมการการเลือกตั้ง ('Orackle') ของ 7HE & 7SHE
ไซร์ ('สภา') ได้รับการเลือกตั้ง 2 (1 HE & 1 SHE) + 3 appointees
รัฐสภาประกอบด้วยเลือกตั้ง 35 เขาและ 35 SHE เหล่านี้แล้วการเลือกตั้งเลือกตั้ง 7 HE
7 SHE ที่จะจัดตั้งรัฐบาล

ธรรมชาติต้องการความรับผิดชอบ ธรรมชาติทำให้กฎและบังคับใช้กฎเหล่านี้ กฎจะขึ้นอยู่กับ 'กฎหมายมอบให้
Manifest '

ปลาย